

เจี๊ยงดั๊กกั๊บกำซำโลกร้อนสงฝังดินมิดชิด



หมดกั๊วลกับมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน กับชุดดั๊กกั๊บกำซำคาร์บอนไดออกไซด์ ผลงานนักศึกษาเจี๊ยงดั๊กเสีจก็งฝังได้ดิน หมดโอกาสสร้างความเดือร้อน

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : นายอนุสรณ์ บุญปก นักศึกษาปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) พัฒนาอุปกรณ์ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ประกอบด้วยถ่านกัมมันต์จากกากขานอ้อย ซึ่งผ่านกระบวนการเผาจนได้เป็นถ่าน และวัสดุเอ็มซีเอ็ม-41 จากแคลเซียมและสก็ดเอาเฉพาะซิลิกามาใช้ โดยนำมาบรรจุใส่แท่งสแตนเลสคล้ายกับการทำไส้กรองก่อนนำไปทดสอบประสิทธิภาพด้านการดั๊กกั๊บ

หลังนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการดั๊กกั๊บคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระดับความเข้มข้น 15-70% ที่อุณหภูมิห้อง - 100 องศาเซลเซียส พบว่าวัสดุทั้งสองชนิดสามารถดูดซับได้ดี โดยถ่านกัมมันต์จากกากขานอ้อย สามารถดูดซับได้ใกล้เคียงกับถ่านกัมมันต์ที่ได้จากถ่านแอนทราไซต์ และเอ็มซีเอ็ม-41 จากแคลเซียมสามารถดูดซับได้ใกล้เคียงกับเอ็มซีเอ็ม-41 ที่มีใช้ทั่วไป

งานวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้ได้วัสดุดูดซับกำซำคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีที่อุณหภูมิสูง โดยเฉพาะที่อุณหภูมิของกำซำไอเสียจากปล่องไอเสีย และเพื่อลดต้นทุนโดยรวมของเทคโนโลยีการดั๊กกั๊บและกั๊บกำซำคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CCS (Carbon dioxide capture and storage)

เทคโนโลยีซีซีเอสเป็นกระบวนการต่อเสริมสำหรับโรงงานขนาดใหญ่เพื่อลดการแพร่กำซำคาร์บอนไดออกไซด์ กระบวนการหลักประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การดั๊กกั๊บกำซำคาร์บอนไดออกไซด์จากปล่องไอเสีย การขนส่งกำซำคาร์บอนไดออกไซด์ไปที่กั๊บกำซำ โดยวิธีเพิ่มความดันให้อยู่ในสถานะของเหลวเพื่อให้สะดวกในการขนส่ง

ส่วนสุดท้ายเป็นการกั๊บกำซำ ส่วนใหญ่จะถูกนำไปเก็บบริเวณเหมืองขุดเจาะปิโตรเลียมเก่า ใต้ดินและเป็นชั้นหินที่เคยมียิปโตรเลียมแทรกตัวอยู่ การขนส่งกำซำ และการกั๊บกำซำสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมได้ อาทิ เทคโนโลยีการขนส่งกำซำ และเทคโนโลยีการอัดกำซำกลับลงใต้พื้นดิน

นอกจากวิธีการกำซำคาร์บอนด้วยเทคโนโลยีซีซีเอสแล้ว คาร์บอนไดออกไซด์ที่เก็บไว้ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มได้ด้วย

"ขั้นตอนการดั๊กกั๊บเป็นขั้นตอนที่ยังมีค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยขั้นตอนการดั๊กกั๊บและการเพิ่มความดันกำซำคาร์บอนไดออกไซด์จะมีมูลค่าดำเนินการประมาณ 80% ของมูลค่าการดำเนินการทั้งหมด จึงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีนี้ยังไม่สามารถเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์" อนุสรณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีซีซีเอสเป็นเพียงเทคโนโลยีที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษ และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์แก้ปัญหากำซำเรือนกระจก เทคโนโลยีดังกล่าวยังมีต้นทุนสูง โดยเฉพาะในกระบวนการดั๊กกั๊บกำซำคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนหนึ่งมาจากมูลค่าของวัสดุดูดซับกำซำคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีราคาแพง

วิทยานิพนธ์ดังกล่าวมี ผศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับทุนการวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมูลนิธิการศึกษาเซลล์ 100 ปี เป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

กานต์ดา บุญเถื่อน - รายงาน

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/2008/08/22/news_287784.php